
รายงานการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2566  

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

-------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม  18  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  13  คน                                                                                                                 
ลาประชุม    0  คน         
ขาดประชุม    0  คน 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลงนาม หมายเหตุ 
1 นายรัชพล  ภูรีรักษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 1 รัชพล  ภูรีรักษ์  
2 นางพัชรี  สิงห์สังข์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 2 พัชรี  สิงห์สังข์  
3 นายพิเชษฐ ์ รินเที่ยง รองประธานสภาฯ พิเชษฐ์ รินเที่ยง  
4 นายศักดินา  สารสุข สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 4 ศักดินา  สารสุข  
5 นายปริญญา  ศรีวิชัย สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 5 ปริญญา  ศรีวิชัย  
6 นางอำนวย  เอมสุวรรณ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 6 อำนวย  เอมสุวรรณ์  
7 นางสาวอรอนงค ์ กำบิล สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 7 อรอนงค ์ กำบิล  
8 นายจำรัส  อินธน ู สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 8 จำรัส  อินธน ู  
9 นายสมศักดิ์  รีนล้อม สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 9 สมศักดิ ์ รีนล้อม  

10 นายดิเรก  เทพสาร สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 10 ดิเรก  เทพสาร  
11 นายวิวัฒน์  ชัยสวัสดิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 11 วิวัฒน ์ ชัยสวัสดิ์  
12 นายบรรลุ  กมลเทศ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 12 บรรลุ  กมลเทศ  
13 นางสมพร  น้อยเรือน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 สมพร  น้อยเรือน  
14 นายบุญมี  สีใจสา สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 14 บุญมี  สีใจสา  
15 นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร ์ ประธานสภาฯ ภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร ์  
16 นางจันทร์หอม  ดีหน้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 16 จันทร์หอม ดีหน้อย  
17 นางมธุรส  ธิตาเมือง สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 17 มธุรส  ธิตาเมือง  
18  นายพนม  อรขันท์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 18 พนม  อรขันท์  

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลงนาม หมายเหตุ 
1 นายอลงกรณ์     ดีน้อย นายก อบต.สันกลาง อลงกรณ์  ดีน้อย  
๒ นางสุจินดา       จินะธรรม รอง นายก อบต.สันกลาง สุจินดา  จินะธรรม  
๓ นายศุภกฤต      ขันวงศ์ รองนายก อบต.สันกลาง ศุภกฤต  ขันวงศ์  
๔ นายอนุพนธ์      รินล้อม เลขานุการนายกฯ อนุพนธ์ รินล้อม  
๕ นายวิรุจน์        สุวรรณทา ปลัด อบต.สันกลาง วิรุจน์ สุวรรณทา  
๖ นางสาวเดือนเพ็ญ  ขัดบุญเรือง หัวหน้าสำนักปลัด เดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง  
๗ นางจินตนา       โปร่งใจ ผู้อำนวยการกองคลัง จินตนา  โปร่งใจ  
๘ นางอัญชลี        ขันตี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อัญชลี  ขันตี  



 -๒- 
๙ นายอนุชา        เชื้อเมืองพาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ อนุชา เชื้อเมืองพาน  

๑๐ นางสาวภัทราภรณ์  เผ่าศิริ  นิติกรปฏิบัติการ ภัทราภรณ์  เผ่าศิริ  
๑๑ นายวีระวุฒิ       คำมา นายช่างโยธาอาวุโส วีระวุฒิ  คำมา  
12 นายณัฐดนัย     ธนาวัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ณัฐดนัย ธนาวัฒน์  
13 นายสงกรานต์   แก้วก้อ รองปลัด อบต.สันกลาง สงกรานต์ แก้วก้อ  

 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 

นายวิรุจน์  สุวรรณทา    ในฐานะเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ทำการตรวจสอบ 
เลขานุการสภาฯ รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางที่มาลงชื่อเข้าร่วมประชุม     

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าประจำที่นั่ง และได้กล่าวเชิญ
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จุดธูป 
เทียน บูชา  พระรัตนตรัย พร้อมทั้งแจ้งตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์   ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประธานสภาฯ   ประจำปี พ.ศ.2566 และเมื่อประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ แล้ว 
    จึงได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ ตามระเบียบวาระท่ี 1 ดังนี้  

1. ประธานสภาฯ แจ้งการเข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมเพื ่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านปฏิบัติงานเพื่อความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล (อบต.สีขาว)  

2. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง แนะนำข้าราชการที่มาบรรจุใหม่            
นายณัฐดนัย ธนาวัฒน์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดสำนักปลัด 

3. ประธานสภาฯ ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่เข้าร่วมงานกิจกรรมต้อนรับปลัดกระทรวง
มหาดไทย ณ วัดหัวฝาย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา 

ที่ประชุม 
-รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566  

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้แจ้งรายงานการประชุมสภาฯ ครั้ง
ประธานสภาฯ   ที่ผ่านมา เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1  

ประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งได้ประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 และได้เชิญ
นายวิรุจน์ สุวรรณทา เลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 
 

นายวิรุจน์  สุวรรณทา  ได้แจ้งรายงานการประชุมสภาฯ ครัง้ที่ผ่านมา เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
เลขานุการสภาฯ   ตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจาก
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เรียบร้อยแล้ว และได้สำเนารายงานการ
    ประชุมดังกล่าวแนบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งหากพบว่ามีข้อความใดที่จะ
    เปลี่ยนแปลงก็ขอให้แจ้งในที่ประชุมในระเบียบวาระการประชุมนี้  
 
 
 
 



 -๓- 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ประธานสภาฯ ได้สอบถามในที่ประชุม มีผู ้ใดต้องการเพิ ่มเติมข้อความหรือแก้ไข
ประธานสภาฯ   ข้อความใดหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมแล้ว จึงขอมติ
    จากที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

  มติที่ประชุม  (อยู่ในที่ประชุม 18 คน) 
เห็นชอบ  16 เสียง 
งดออกเสียง   2 เสียง  
ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
สรุป  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
    -ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
    ญัตติเพื่อพิจารณา 
    5.1 ญัตติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
    เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ผู้เสนอญัตติเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ   ในระเบียบวาระที่ 5.1 
 

นายอลงกรณ์ ดีน้อย   เรียน ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับรายละเอียด  
ปลัด อบต.สันกลาง ในญัตตินี้ กระผมขออนุญาตให้นายอนุชา  เชื้อเมืองพาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เป็นผู้อภิปราย และชี้แจงรายละเอียดในญัตตินี้แทน  
 

นายอนุชา เชื้อเมืองพาน  เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดพร้อมอภิปรายในส่วนของการปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  
นักวิเคราะห์ฯ   (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม) 
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญสมาชิกสภาฯ สอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้ 
ประธานสภาฯ 
 

สมาชิกสภาฯ   ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม 
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเสนอเรื่องใดหรือซักถามเพ่ิมเติมแล้ว  ประธานสภาฯ  
ประธานสภาฯ   จึงได้ขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

มติที่ประชุมสภาฯ    
เห็นชอบ   16  เสียง 

    งดออกเสียง    2  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ         0  เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม 
    เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  



 -๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  5.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (สำนักปลัด) 
          จำนวน 4 รายการ 

ข้อกฎหมาย – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

      

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ผู้เสนอญัตติเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ   ในระเบียบวาระที่ 5.2 
     

นายอลงกรณ์ ดีน้อย   เรียน ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับรายละเอียด  
นายก อบต.สันกลาง ในญัตตินี้ กระผมขออนุญาตให้นางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง หัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้

อภิปราย และชี้แจงรายละเอียดในญัตตินี้แทน  
 

นางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง ได้ชี้แจงรายละเอียดในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
หัวหน้าสำนักปลัด  พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  โอนลด  จำนวน  1  รายการ  จำนวนเงิน  5,000.00  บาท 
  1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายครุภัณฑ์อ่ืน 
  - ค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลมใบไม้ จำนวน 10 เครื่อง (สำนักปลัด อบต.)  
        จำนวนเงิน   80,000.00 บาท  
    งบประมาณก่อนโอน               จำนวนเงิน   28,000.00 บาท     
    ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้                   จำนวนเงิน   5,000.00 บาท   
    งบประมาณคงเหลือ          จำนวนเงิน   23,000.00 บาท 

                      เพ่ือนำเงินงบประมาณที่โอนลดในครั้งนี้ไปไปโอนเพิ่ม จำนวน 1 รายการ ดังนี้ 
  โอนเพิ่ม จำนวน 4 รายการ งบประมาณ 5,000.00 บาท 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   

    ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   
  - ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง  
  (สำนักปลัด อบต.)     จำนวนเงิน  22,000.00 บาท  

    งบประมาณก่อนโอน               จำนวนเงิน  22,000.00 บาท     
    ขออนุมัติโอนเพิ่มครั้งนี้                   จำนวนเงิน  2,000.00 บาท   
    งบประมาณคงเหลือ          จำนวนเงิน  24,000.00 บาท 

  - ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
  (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดอบต.) จำนวนเงิน 7,500.00 บาท
  งบประมาณก่อนโอน    จำนวนเงิน    7,500.00 บาท 

  ขออนุมัติโอนเพิ่มครั้งนี้    จำนวนเงิน     500.00 บาท
   งบประมาณคงเหลือ    จำนวนเงิน    8,000.00 บาท  

 
 
 



 -๕- 
   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ

   โยธา งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   
  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง  
  (สำนักปลัด อบต.)      จำนวนเงิน  22,000.00 บาท  

    งบประมาณก่อนโอน                จำนวนเงิน  22,000.00 บาท     
    ขออนุมัติโอนเพิ่มครั้งนี้                    จำนวนเงิน  2,000.00 บาท   
    งบประมาณคงเหลือ           จำนวนเงิน  24,000.00 บาท 

  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
  (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด อบต.) จำนวนเงิน 7,500.00 บาท
  งบประมาณก่อนโอน    จำนวนเงิน      7,500.00 บาท 

  ขออนุมัติโอนเพิ่มครั้งนี้    จำนวนเงิน       500.00 บาท 
  งบประมาณคงเหลือ    จำนวนเงิน       8,000.00 

บาท 
     

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  หลังจากท่ีนางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง ได้ชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว  
ประธานสภาฯ   ประธานสภาฯ จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เป็นผู้ซักถาม  
 

สมาชิกสภาฯ   ไม่มีผู้ใดซักถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม 
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมแล้ว  ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติจากท่ี 
ประธานสภาฯ   ประชุมสภาฯ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

มติที่ประชุมสภาฯ 
    เห็นชอบ   16  เสียง 
    งดออกเสียง    2  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ         0  เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
               พ.ศ.2566 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 5.3 ญัตติเพื่อพิจารณาเห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสนักลาง เรื่อง 
การจำหนา่ยสินคา้ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2566  

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ผู้เสนอญัตติเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ   ในระเบียบวาระที่ 5.3  
    

นายอลงกรณ์ ดีน้อย   เรียน ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับรายละเอียด  
นายก อบต.สันกลาง ในญัตตินี้ จะเป็นเรื่องขอความเห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
 เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2566 สำหรับการพิจารณากระผม

จะขออนุญาตให้ทีป่ระชุมสภาฯ พิจารณาสามวาระรวด ซึ่งจะเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ 45 ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่
ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด 

 



 -๖- 
 
  
 เดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ

เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมแปรญัตติ 
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  หลังจากท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว  
ประธานสภาฯ   ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ  

มติที่ประชุมสภาฯ 
    เห็นชอบ   16  เสียง 
    งดออกเสียง    2  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ         0  เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณาข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2566 สามวาระรวด 

 

- พักรับประทานอาหารกลาง 12.00 น. 
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  หลังจากที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติให้พิจารณาข้อบัญญัติฯ สามวาระรวดแล้ว ประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ   ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ผู้เสนอญัตติเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 

ในวาระท่ีหนึ่ง  
- วาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการ 

 

นายอลงกรณ์ ดีน้อย   เรียน ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับรายละเอียด  
นายก อบต.สันกลาง ในญัตตินี้ จะเป็นเรื่องขอความเห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
 เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2566 สำหรับเอกสารที่เก่ียวข้อง

กระผมได้แจกไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และขอให้นายวิรุจน์ สุวรรณทา 
 ปลัด อบต.สันกลาง เป็นผู้อภิปรายรายละเอียดแทน 
 
นายวิรุจน์ สุวรรณทา ได้อภิปรายถึงข้อกฎหมายพร้อมทั้งอภิปรายรายละเอียดในข้อบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งมี 
ปลัด อบต.สันกลาง รายละเอียด ดังนี้  
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม)  

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  หลังจากท่ีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว  
ประธานสภาฯ   ประธานสภาฯ จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เป็นผู้ซักถาม  
 
นางจันทร์หอม ดีหน้อย  สอบถามเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมบริเวณพ้ืนที่ริมถนนใกล้ตลาดแม่คาวโตน 
ส.อบต.หมู่ที่ 16 
 
นายบุญมี สีใจสา   สอบถามเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมริมถนนตลาดนัดบริเวณป้อมยามตำรวจ หมู่ที่ 9 
ส.อบต.หมู่ที่ 14 
 
นายสมศักดิ์ รีนล้อม  สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของร้านค้าท่ีสร้างบริเวณข้างทางสาธารณะ 
ส.อบต.หมู่ที่ 9    

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญนายวิรุจน์ สุวรรณทา ปลัด อบต.สันกลาง เป็นผู้ตอบข้อซักถามสมาชิกสภาฯ  
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ประธานสภาฯ    
 
นายวิรุจน์ สุวรรณทา  ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายตามข้อบัญญัติฯ 
ปลัด อบต.สันกลาง ฉบับนี้ เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้ง ให้อบต.จำเป็นต้อง

ดำเนินการจัดทำ สำหรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติฯ นั้น หากมีการ
ประกาศใช้แล้ว อบต.จำเป็นต้องดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติ หาก
ท่านสมาชิกสภาฯ เปิดดูในข้อบัญญัติจะเห็นได้ว่าค่าธรรมเนียมที่อบต.เรียกเก็บ เป็น
เงินจำนวนไม่มาก คงไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ  

 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  หลังจากท่ีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้อภิปรายรายละเอียดพร้อมตอบ  
ประธานสภาฯ   ข้อซักถามเสร็จ สิ้นแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ  

มติที่ประชุมสภาฯ 
    เห็นชอบ   16  เสียง 
    งดออกเสียง    2  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ         0  เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลสันกลาง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2566 
 

นายภัทราวุธ ชุ่มอินจักร์             ต่อไปจะเป็นญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
ประธานสภาฯ เรื่อง  การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2566 วาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ  

ซึ่งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น การแปรญัตติในวาระที่สองนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมแปร
ญัตติ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแปรญัตติหรือไม่ หากไม่มีขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
มติที่ประชุมสภาฯ 

    เห็นชอบ   16  เสียง 
    งดออกเสียง    2  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ         0  เสียง 

สรุป  ที่ประชุมสภาฯ ไม่มีผู้ใดเสนอคำแปรญัตติ  
 

นายภัทราวุธ ชุ่มอินจักร์             วาระต่อไปจะเป็นการการพิจารณา ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
ประธานสภาฯ เรื ่อง การจำหน่ายสินค้าในที ่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2566 วาระที่สาม ขั ้นลงมติ       

ซึ่งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น ในวาระที่สาม จะไม่มีการเสนอความคิดเห็นใดๆ หรือ
อภิปรายเรื่องใด เพ่ิมเติมแล้ว กระผมขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ และขอขึ้นระเบียบวาระ
ต่อไป 
มติที่ประชุมสภาฯ 

    เห็นชอบ   16  เสียง 
    งดออกเสียง    2  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ         0  เสียง 
 สรุป  ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบ ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 

เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2566 
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ระเบียบวาระท่ี 5  5.4 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
          2566 (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ 

ข้อกฎหมาย – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น  

 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ผู้เสนอญัตติเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ   ในญัตติที่ 5.4  
    

นายอลงกรณ์ ดีน้อย   เรียน ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับรายละเอียด  
นายก อบต.สันกลาง ในญัตตินี้ กระผมขออนุญาตให้นางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง หัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้

อภิปราย และชี้แจงรายละเอียดในญัตตินี้แทน    
 

นางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง ได้ชี้แจงรายละเอียดในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
หัวหน้าสำนักปลัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

คำชี้แจงเดิม 
  1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ 

   สิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง (กองช่าง)  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง  
  ปริมาณงาน 
  ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางรวม 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พ้ืนที่    ไม่น้อยกว่า 465.00 ตารางเมตร ดินไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบที่
อบต.    สันกลางกำหนด  

  จุดดำเนินการ  หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย (อาข่าผาแดง) 
  ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น 
  1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ 

   สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
    - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง (กองช่าง)  
     จำนวน 280,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง 
    ปริมาณงาน  

  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 109.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ย
กว่า     436.00 ตารางเมตร ถมดินไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบที่อบต.สัน
กลาง    กำหนด  

  จุดดำเนินการ  หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย (อาข่าผาแดง) 
 
 



 -๙- 
 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  หลังจากท่ีนางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง ได้ชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว  
ประธานสภาฯ   ประธานสภาฯ จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 เป็นผู้อภิปรายเพิ่มเติม 
 

นายรัชพล  ภูรีรักษ์  ได้อภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ส.อบต.หมู่ที่ 1   ในครั้งนี้ เนื่องจากจุดที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนเส้นนี้ อยู่ในพื้นท่ี สปก. 
    และประกอบกับเจ้าของที่ดินสปก.ได้เสียชีวิตไปแล้ว ด้วยข้อระเบียบกฎหมายที่ 
    เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างถนนเส้นนี้ได้ ดังนันจึงเป็นที่มา 
    ของการเสนอญัตตินี้ เพ่ือขออนุมัติให้ที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบ 
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  หลังจากท่ีนายรัชพล ภูรีรักษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ได้ชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว  
ประธานสภาฯ   ประธานสภาฯ จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เป็นผู้ซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม 
 

สมาชิกสภาฯ   ไม่มีผู้ใดซักถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม 
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมแล้ว  ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติจากท่ี 
ประธานสภาฯ   ประชุมสภาฯ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

มติที่ประชุมสภาฯ 
    เห็นชอบ   16  เสียง 
    งดออกเสียง    2  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ         0  เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
          งบประมาณ 2566 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
- ไม่มี 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  เมื ่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู ้ใดเสนอเรื ่องใด หรือสอบถามรายละเอียด เรื ่องใดแล้ว           
ประธานสภาฯ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  จึงได้กล่าวปิดประชุมสภาองค์การ 

บริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566                     
วันที่ 30 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 ณ บัดนี้  
 

- เลิกประชุมเวลา  13.30 น. 
              
               (ลงชื่อ)..................................................ผู้จดบันทึกการประชุม 
                 (นายวิรุจน์  สุวรรณทา) 
                              เลขานกุารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  
 
 
 
 
 

  (ลงชื่อ).......................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
 



 -๑๐- 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิาร
ส่วนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที ่30 มิถุนายน ๒๕๖6 ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบฯ ใน
การประชุมของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่  6 กรกฏาคม 2566 เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
        

(ลงชื่อ)     ประธานกรรมการ 
 นายบุญมี สีใจสา) 

 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการ 
         (นายบรรลุ  กมลเทศ) 

 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการและเลขานุการ 
        (นางสมพร น้อยเรือน) 

 
      สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล        

สันกลางสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน 2566 แล้ว ในคราวประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2566  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 
                                                                                                             
 

(ลงชื่อ)      
           (นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์) 

         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
 

 
 


